

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3404**/BNN- TCLN

Hà nội, ngày **05** tháng **10** năm **2012**

V/v dự án sử dụng ODA của CHLB Đức,
“Thí điểm hệ thống công nghệ phát hiện
sớm cháy rừng ngày và đêm ở Việt nam -
Firewatch”.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 24 tháng 10 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 3046/BNN-HTQT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng ký danh mục dự án phát hiện sớm cháy rừng sử dụng nguồn tài trợ của Cộng hòa liên bang Đức (sau đây viết tắt là CHLB Đức), trong đó đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ đăng ký danh mục dự án “Thí điểm hệ thống công nghệ phát hiện sớm cháy rừng ngày và đêm ở Việt Nam - Firewatch” theo quy định và ưu tiên vận động ODA của CHLB Đức đầu tư cho dự án. Tuy nhiên, tại văn bản số 534/BKHĐT-KTĐN ngày 07/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả họp đàm phán về hợp tác phát triển Việt - Đức năm 2011, không được phía CHLB Đức đưa dự án sử dụng ODA của CHLB Đức vào cam kết tài trợ trong thời gian tới (niên khóa tài chính năm 2012- 2013).

Ngày 17/9/2012, Phó thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức và một số doanh nghiệp CHLB Đức sang thăm và ký kết hợp tác đầu tư trong một số lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, trong đó có bảo vệ rừng. Đi theo đoàn có Công ty IQ Wireless GmbH – Cộng hòa Liên bang Đức (doanh nghiệp cam kết hỗ trợ công nghệ và kỹ thuật cho dự án) để thúc đẩy tiến trình phê duyệt dự án nhận nguồn vốn ODA của CHLB Đức tài trợ cho dự án triển khai tại Việt Nam.

Để dự án thí điểm sớm được chính thức đưa vào danh mục các dự án nhận nguồn vốn ODA không hoàn lại của CHLB Đức trong niên khóa tài chính 2013-2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đưa vào mục các dự án nhận nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ CHLB Đức trong niên khóa tài chính 2013- 2014 (kèm theo văn kiện dự án đã được chỉnh sửa theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7492/BKHĐT-KTĐ)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP Chính phủ (Vụ quan hệ HTQT);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu VT, TCLN.



Hà Công Tuấn

09541737